

สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน

ชื่อ-สกุล นายพัฒน์ อภัยมุล
ที่อยู่ 61 หมู่ 5
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 08-6188-1850
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 สิงหาคม 2479



ความชำนาญพิเศษ/จุดเด่นของศูนย์ฯ

การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน การทำเกษตรผสมผสาน การรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน

ประสบการณ์

นายพัฒน์ อภัยมุล แกนนำเกษตรยั่งยืนของบ้านแม่ทา ได้ปรับเปลี่ยน จากวิธีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่วิธีการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนในช่วงปี 2529 และใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี จึงประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ทำให้มีคนปรับเปลี่ยน มาทำการเกษตรแบบยั่งยืนเพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการลองผิดลองถูก การเรียนรู้จากผู้อื่น และร่วมกันดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ

- เกษตรกรต้นแบบของการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ
- ครอบครัวพัฒนาดีเด่นกิ่งอำเภอแม่ออนจากกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฯ

ที่ตั้ง 61 หมู่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูนย์ฯ

ชุมชนบ้านแม่ทาเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกันด้วยความเป็นเครือญาติ และความเป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมแบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่ จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตและกลไกจากภายนอกเป็นหลัก ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การทำมาหากิน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว คือ ต้นทุนสูง ดอกเบี้ยแพง แต่มีราคา ขายต่ำเดิมหรือลดลง ผลคือการขาดทุนสะสม ส่งผลให้เกษตรกรบางรายมีหนี้สิน จำเป็นต้องไปขาย แรงงานนอกชุมชนเพื่อหาเงินมาปลดภาระหนี้สิน ต่อมาในปี 2535 ชุมชนแม่ทา จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธ การทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันแม่ทากลายเป็นชุมชนที่เป็นแบบอย่างและเป็น แหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตร อย่าง ยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้เป็นเครือข่ายของเกษตรกรรมทางเลือก โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมภายในชุมชนเป็นหลัก คือ การเกิดตัวอย่างหรือผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ในชุมชน ทำให้ทราบว่า เกษตรยั่งยืน คือ ระบบเกษตรกรรมที่อยู่บนระบบศีลธรรมเป็นมิตรกับ ธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีคิดและวิถีชีวิตของคนไทย จึงทำให้พึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรที่มี อยู่เดิมเป็น ต้นทุนการผลิต โดยที่ใช้เงินลงทุน น้อยลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

“หลักสูตรเส้นทางเศรษฐกิจ ” มีเนื้อหา ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการทรัพยากรโดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น กลุ่มและเครือข่ายธุรกิจชุมชนและ ตลาด บทบาทของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในงานพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ตนเองและสถานการณ์ ทางการเกษตร การทำการเกษตรอินทรีย์ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ประจำวัน

ความพร้อมของศูนย์ฯ

ศูนย์ฯมีความพร้อมในการฝึกอบรมโดยใช้ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด เป็น สถานที่ฝึกอบรม ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รุ่นละ 60 ราย มีที่พักแบบโฮมสเตย์ในชุมชน มีห้องน้ำจำนวน 5 ห้อง และมีสถานที่จัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับวิทยากรเป็นบุคลากรในพื้นที่ชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำการเกษตรยั่งยืน

แผนที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา

